

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

Số: /UBND-NV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tam Đường, ngày tháng 9 năm 2024

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ
công tác cải cách hành chính
quý IV năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Báo cáo số 729/BC-UBND ngày 05/7/2024 của UBND huyện Tam Đường về phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023; Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX năm 2024 của UBND huyện Tam Đường; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tập chung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

a. Về Công tác chỉ đạo điều hành

- Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính thông qua Hội nghị, các lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình và Trang thông tin điện tử huyện... Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; hướng dẫn thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục kiến nghị xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thực hiện tốt các báo cáo theo Công văn số 2451/STC-TCHCSN ngày 11/12/2023 của Sở Tài chính về báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan nhà nước và ĐVSNCL và Công văn số 3848/UBND-TH ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan nhà nước và ĐVSNCL (Tránh để tình trạng báo cáo quá hạn như những năm 2022 và 2023).

b. Về Chỉ số cải cách thể chế

Phòng Tư Pháp huyện: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác rà soát văn bản QPPL và tổ chức triển khai theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024. Triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản của HĐND - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn ban hành và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản của HĐND - UBND các xã, thị trấn ban hành.

Chủ động, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản trái quy định được phát hiện sau kiểm tra, rà soát đồng thời báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản kịp thời theo yêu cầu của các Sở, ngành, UBND tỉnh.

c. Về chỉ số cải cách thủ tục hành chính

Văn phòng HĐND-UBND huyện: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham gia giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm điện tử không để tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC không thực hiện trên hệ thống phần mềm, TTHC trả trễ hẹn, hoặc trễ hẹn nhưng không có văn bản xin lỗi,... Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và người dân, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

d. Về chỉ số Cải cách tổ chức Bộ máy

Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt các quy định về sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao; Thực hiện tốt phân cấp quản lý.

e. Về Cải cách chế độ công vụ

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tránh để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật.

f. Về Cải cách tài chính công

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tham mưu, theo dõi, kiểm tra và tìm cách khắc phục, tránh để xảy ra tình trạng sai phạm trong thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị quản lý nhà nước và Sử dụng kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

g. Về Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá sự phù hợp của quy định, thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần, toàn trình; tăng tỷ lệ TTHC phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến.

h. Về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề cấp bách cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thúc đẩy và tạo điều kiện, hướng dẫn cho người dân thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

- Các cơ quan, đơn vị: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh giao.

2. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024, rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt và tổ chức triển khai thực hiện; Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ.

- Thực hiện tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tránh để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tích cực xây dựng, đề xuất các sáng kiến, cách làm hay liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Căn cứ nội dung Công văn, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo